

Cửa cuốn Đức Titadoor PM52S chất lượng giá tốt

Hiện tại càng nhiều người dùng cửa cuốn tự động không chỉ do sự hiện đại mà còn do sự đảm bảo cũng như tiện dụng. Trong đấy, cửa cuốn Titadoor PM52S là sản phẩm cao cấp được không ít người lựa chọn. Vậy sản phẩm này có gì vượt trội, cùng tham khảo rõ hơn trong bài viết bên dưới.

Giới thiệu về cửa cuốn Đức Titadoor PM -52S có tốt không?

Cửa cuốn Titadoor PM52S là model cửa cuốn khe thoáng có khả năng chống ồn tốt nhờ kết cấu roong giảm chấn phần trên thế nhưng lại có mức giá thấp hơn một số loại khác nhờ độ dày vừa phải.

Đây là một sự chọn lựa thích hợp nhất cho các người thích yên tĩnh lúc đóng/ mở cửa mà lại không cần tốn quá nhiều tiền.

Ưu điểm nổi trội của cửa cuốn Titadoor PM-52S

✓ Kết cấu cửa: Là dòng cửa nan đơn, có khe thoáng, dùng loại nhôm định hình sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Đức để sản xuất.

✓ Sơn ngoài trời cao cấp, lưu giữ màu trên 6 năm, độ bám dính cao.

✓ Phần lõi bên trong là nhôm hai lớp (phần thân cửa) là chân 3 chân chịu lực có độ dày 1,1mm. Cửa có thêm 1 vít dày 1.1mm bên trong để luồn một số thanh kim loại, gia tăng liên kết cho kết cấu bền chắc hơn, đặc biệt là lúc diện tích cửa khá lớn.

✓ Hệ thống nan cửa có ron giảm chấn trên đây cùng của nan cửa là cấu trúc được thiết kế để giảm bớt tiếng ồn tốt, tăng độ kín cũng như khả năng cách âm cao. Vận hành nhẹ nhàng, không phát ra các tiếng động khó chịu.

✓ Diện tích tối đa của cửa tương đối lớn. Chiều cao tối đa có thể lên tới 6m, chiều rộng tối đa khoảng 6m. Đây là chiều dài đủ rộng cho xe cửa ra vào hay những tòa nhà có sảnh chính thông tầng.

✓ Giúp không gian sống thoáng mát với một số ô thoáng đặt dọc theo nan cửa.

✓ Giá thành thích hợp với ngân sách của các công trình bình dân

Xem thêm: Đánh giá về [cửa cuốn titadoor pm2014sr](#)

Bảng báo giá cửa cuốn Titadoor PM52S như thế nào?

Giá thành [cửa cuốn titadoor pm52s](#) thuộc tầm trung, không quá cao so với các dòng cửa cuốn chống ồn khác của Titadoor.

Bảng giá của cửa Titadoor PM 52S là : 1,679,000 đồng/m²

Nếu quý khách muốn tham khảo giá của các dòng cửa cuốn Đức khác trên website của chúng tôi.

Dựa vào nhu cầu về kiến trúc công trình, phương pháp sử dụng, hoặc ứng dụng thiết bị,... mà có thể tuyển lựa cho bản thân mình một dòng cửa thích hợp. Hy vọng bài viết trên mang lại không ít thông tin ích lợi về cửa cuốn Titadoor pm52s.

CÔNG TY TNHH CỬA NGUYỄN TÂM

Địa chỉ: 60/8 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Hotline: 0903 067 675

Website: <https://www.cuacuontitadoor.com/>